

**เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยทางด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นางสาวสุกัญญา ธีระกฤษณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์รายประเด็นของภูมิภาค โดยมี รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณีติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ในการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ อริยะพงศ์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์การผลิตโคเนื้อของโลก และของประเทศไทย และ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่ 1) ด้านการผลิตโคเนื้อ 2) ด้านสุขภาพของโคเนื้อ 3) ด้านการแปรรูปและตลาดโคเนื้อ โดยระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 80 คน จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัด (สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และมหาสารคาม) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยาเขตกาฬสินธุ์) สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อแห่งประเทศไทย (Thai Max beef) สหกรณ์โคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร สหกรณ์หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาหมูสลิมอีสาน

โดยเมื่อสรุปประเด็นต่างๆจากการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ ทางเครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป



นางสาวสุกัญญา วีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ซ้าย) และรศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ขวา)



รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ



คณะทำงานร่วมถ่ายภาพการประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยโคเนื้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



บรรยากาศภายในห้องประชุมในการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



แบ่งกลุ่มย่อยและระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ



สรุปประเด็นจากการประชุมกลุ่มย่อย